

คุรุสภา รุกหนักคุ้มครองคุณภาพบัณฑิตครู

นำเสนอเมื่อ : 27 ต.ค. 2558

“ชัยยศ” หยั้งเชิงหาถามความเห็นบังคับสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รุกหนักคุ้มครองคุณภาพการผลิตบัณฑิต เผยเป็นเรื่องราวทนายวิชาชีพ

วันนี้(26ต.ค.)ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยถึงการควบคุมคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูในอนาคตว่า จากการหารือร่วมกับ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ. มีความคิดว่า ต่อไปหลักสูตรครูของทุกมหาวิทยาลัยนอกจากได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)รับทราบแล้ว จะต้องนำหลักสูตรมาให้คุรุสภาวิเคราะห์ด้วยว่า ถูกต้องและตรงตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ โดยจะเขาไปดูถึงกระบวนการผลิตของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งคุรุสภาจะตั้งคณะกรรมการของมาตรฐานวิชาชีพเขาไปดู ว่า สอนกันอย่างไร นักศึกษาเรียนกันอย่างไร

"หากถามว่าจำเป็นต้องดูถึงขนาดนั้นหรือไม่ ถ้ามหาวิทยาลัยทุกแห่งตรงไปตรงมา ก็ไม่มีปัญหา แต่บางแห่งอาจจะบอกว่าจะเรียนสัปดาห์ละ 4-5 วัน ในทางปฏิบัติเรียนแค่วันเสาร์-อาทิตย์ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเวลาเรียนก็ไม่พอ ในขณะที่เรากำลังต้องการเร่งรัดเรื่องของคุณภาพบัณฑิตครู และต้องการประกันคุณภาพการผลิต จึงเป็นคำตอบว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนั้น นอกจากนี้เราต้องการดูว่าบัณฑิตครูที่ผลิตมาสามารถไปเป็นครูได้ก็เปอร์เซนต์ แล้วที่เหลือไปทำอะไร หากผลิตออกมาแล้วหน่วยงานที่เขาคูไม่ยอมรับ มหาวิทยาลัยก็ต้องกลับไปดูตัวเองว่ายังคิดจะผลิตต่อไปหรือไม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีคุรุสภาไม่ได้ลึกขนาดนั้น แต่ต่อไปหากเราจะทำเรื่องคุณภาพจริงๆ เพื่อคุณภาพการศึกษาทั้งระบบก็ต้องช่วยกัน"ดร.ชัยยศกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในอนาคตจะมีการสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือไม่ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่ามีความคิดอยู่ว่า ต่อไปไม่ว่าจะเรียนมากี่ปีก็ต้องมาผ่านกระบวนการสอบ ซึ่งถ้าทำได้ก็ไม่ต้องกังวลว่าเรียนหลักสูตรอะไรมา แต่ขอให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ถ้ามั่นใจว่าตัวเองได้มาตรฐานก็ควรสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ เพื่อการันตีคนที่จะมาเป็นครูในอนาคต ดังนั้นถือว่าความคิดนี้เป็นประเด็นที่ทนายสังคม ทนายมหาวิทยาลัยที่ผลิตครู และทนายคุรุสภาซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพด้วย อย่างไรก็ตามในเร็ว ๆ นี้ตนจะนำแนวคิดนี้เขารื้อในที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาก่อน

ที่มา : [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 26 ตุลาคม 2558](#)